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ปลูกพืชอินทรีย-อาหารปลอดภัย ทางเลือกเพ่ือเกษตรกรไทยในอนาคต

สภาวะแวดลอม และระบบนิเวศวิทยา นับวันจะย่ิงมีความสําคัญตอพลเมืองโลก เพราะอากาศ
เปล่ียนแปลงบอย และสภาพการณที่เรียกวา “โลกรอน” เปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเล่ียงการเผชิญหนาได นั่นทํา
ใหระบบนิเวศทางการเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชเพ่ือเปนอาหารเล้ียงประชากรโลกตองไดรับ
ผลกระทบอยางหนัก สิ่งนี้กลายเปนจุดเปล่ียนสําคัญใหบริษัทยักษใหญผูเปนเจาของเงินทุนจํานวนมากตอง
หันมาใหความสนใจกับธุรกิจสรางความย่ังยืนทางอาหาร Trend ใหมที่พลเมืองโลกตองการควบคูไปกับการ
วางแผนบริหารจัดการอาหารเพ่ือความ ปลอดภัย

น.ส.สุทธิรัตน อยูวิทยา กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจกระทิงแดง นําพา ทีมเศรษฐกิจ ไปดูงานใหม
ของกลุมบริษัทกระทิงแดงเพ่ือรับฟงขอมูลรายละเอียดในโครงการสรางความย่ังยืนทางอาหารภายใตภาคี
เครือขายเกษตรกรย่ังยืนและอาหารปลอดภัยที่รวมกันสรางขึ้นระหวางไทย-ญ่ีปุน ดวยความคิดที่จะพัฒนา
สังคมไปในทิศทางที่สามารถจะตอบสนองความตองการ ในอนาคตและสงเสริมให ภาคีเครือขายเกษตรกร
โดยเฉพาะในฝายไทยใหเกิดความย่ังยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรม “เช่ือมโยงเครือขายอาหาร
ปลอดภัยไทย-ญ่ีปุน” ดังกลาวนี้ จุดพลังใหกับชุมชนที่มีความเขมแข็ง พรอมไปกับศักยภาพของการพัฒนา
องคความรูไปยังสมาชิกในเครือขายทั้งของตนเองและภาคีเครือขายอ่ืนๆ ที่จะเช่ือมโยงกันเปนลูกโซ ขอมูล
เหลานี้นับเปนความนาสนใจอยางใหมของกิจกรรมทางธุรกิจที่ผสมผสานมากับความจําเปนเพ่ือความอยู
รอด และการวางแผนบริหารจัดการอาหารเพ่ือความปลอดภัยและย่ังยืน ทั้งเพ่ือตัวเกษตรกรเองและเพ่ือ
พลเมืองโลกโดยรวม

“เราเห็นวาการขับเคล่ือนเรื่องอาหารปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเราพาเกษตรกรใน
เครือขาย และนักวิชาการซึ่งลวนแตเปนผูนําชุมชนไปรวมพูดคุยกันแลกเปล่ียนแนวคิดและวิถีของการทํา
เกษตรอินทรียตนแบบที่ญ่ีปุน เราก็นาจะไดประสบการณใหมๆที่นําพาองคความรู หรือแนวคิดใหมๆ มาใช
ใหเกิดความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของประเทศไทยได ก็จะเกิดประโยชนตออนาคต และนํามาซึ่งกระบวนการ



แปรรูปสินคาเกษตรกรรม การเช่ือมโยงผูบริโภค และการเปดชองทางการตลาด เรามองวา เกษตรอินทรียที่
ประเทศญ่ีปุนมีความเขมแข็งที่นาจะนํามาเปนโมเดลตัวอยางในการขับเคล่ือนเกษตรอินทรียที่ประเทศไทย”
ผูบริหารกระทิงแดงกลาว

สิ่งที่บริษัทหันมาจับอยางจริงจังคือ การสรางโมเดลของสินคาเกษตรอินทรียใหมและขับเคล่ือนเรื่อง
การเช่ือมโยงระหวางเกษตรกรกับผูผลิต และผูบริโภคที่เรียกวา CSA (Community Support Agriculture)
เพ่ือเดินไปดวยกันใน “ระบบการตลาดแบบสมาชิก” เปนการเช่ือมตอเกษตรกรผูผลิตกับผูบริโภคโดยตรงใน
หลักการพ้ืนฐานวา ผูบริโภคจะตกลงกับเกษตรกรผูผลิตเอง เชน การซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียตามฤดูกาล
ผูบริโภคอาจจายเงินลวงหนา สวนเกษตรกรจะนัดผูบริโภคมารับผลผลิตเอง หรือจะสงใหก็ไดตามแตที่ตก
ลงกัน การทําตลาดในลักษณะนี้สงผลใหเกษตรกรมีหลักประกันทางเศรษฐกิจและมีโอกาสในการสื่อสาร
โดยตรงกับผูบริโภค สวนผูบริโภคเองก็สามารถไวใจในคุณภาพของสินคาไดโดยการเย่ียมเยือนฟารม
เกษตรกรเพ่ือดูการผลิต หรือชวยเกษตรกรทํางานในฟารมเพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน บริษัทเห็น
วา เกษตรอินทรียในประเทศไทยมีตนน้ําอยูแลว เหลือกลางน้ํากับปลายน้ําที่จําตองพัฒนาการเรียนรู และ
แลกเปล่ียนแนวคิดกับเกษตรกรญ่ีปุนที่เราไปจัดหาและสํารวจมา โดยเช่ือวา ถาเกษตรกรไทยมองเห็น และ
ตั้งใจทําโครงการอาหารปลอดภัยและย่ังยืนก็สามารถเกิดขึ้นไดจริงในประเทศไทย

“ถาเราจะรวมมือกัน และตั้งใจทําจริงๆ ผูบริโภคซึ่งพรอม จะบริโภคอาหารปลอดภัยอยูแลวก็จะ
สามารถเขาถึงความตองการนี้ได หรือเราตางเขาถึงกันและกันได ก็จะเกิดประโยชนกับทุกฝาย เพียงแตจะ
ทําอยางไรเพ่ือเช่ือมพวกเขาเขาหากันใหเกิดความมั่นคง”

“ชิโนะ ยูซุเกะ”
ผูดูแลฝายการตลาด ฟารมไอโยะ จังหวัดชิบะ

จังหวัดชิบะคือ ฟารมแรกที่ผูบริหารบริษัทกระทิงแดงพาเราไปหาขอมูล ที่นี่ฟารมไอโยะไดเริ่มตนทํา
เกษตรอินทรียเมื่อป 2551 จากกลุมคนญ่ีปุนรุนใหมที่ไมมีประสบการณดานการเกษตรมากอน แตภายใต
แบรนด “ฟารมไอโยะ” ซึ่งใชพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็กเพียง 30 ไร มีผูรวมโครงการ 11 คน แตพวกเขามุงมั่นให
เกิดความสําเร็จอยางจริงจัง

สินคาเกษตรจากฟารมนี้ จัดการแบงงานกันเปน 2 สวน คือ สวนงานผลิต และการจัดการในฟารม มี
การวางแผนปลูกพืชแตละฤดูกาลประมาณ 11-13 ชนิด ผูดําเนินการซึ่งเปนสมาชิกแตละครอบครัว จะแบง
ชนิดของการปลูกพันธุพืชใหแตกตางกันออกไป เพ่ือความหลากหลายของพันธุพืชที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค อีกสวนงานคือการตลาด และการจัดจําหนาย การดูแลเรื่องการตลาด และการจัดหาแหลง
จําหนายสินคา มีแนวคิดแบบระบบ “เตเก” หรือ CSA ซึ่งถือเปนระบบเกาแกที่ผูผลิตจะเช่ือมโยงกับ
ผูบริโภคโดยตรง สวนชองทางการจัดจําหนายใหผูบริโภคของกลุมแบงเปน 3 ชองทาง คือ การจัดผลผลิต
ใสกลองเพ่ือสงตามบานผูบริโภค จัดสงใหผูบริโภคสัปดาหละ 2 ครั้ง โดยผูบริโภคสามารถเลือกขนาด และ
สั่งไดตามความตองการ ปจจุบันมีผูบริโภคสั่งผลผลิตจากฟารมประมาณ 400 กลองตอเดือน ขณะที่การ
สงผลผลิตไปยังรานอาหาร ภัตตาคารตางๆนั้น ปจจุบันมีรานอาหารสมาชิกเขารวมโครงการราว 40 ราน



ยังมีการขายสินคายังตลาดนัดในวันเสาร-อาทิตย พรอมกับการออกไปจําหนายสินคาใหผูบริโภคประมาณ
200 ครั้งตอปดวย

ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการเช่ือมโยงกับผูบริโภคบอยๆ ครั้ง เชน ถอนหญา เก็บผลผลิตใน
ฟารม และประกอบอาหารจากผลผลิตภายในฟารมรวมกัน ซึ่งผูบริโภคจะตองทําทุกกระบวนการเอง
ทั้งหมด ตั้งแตตนจนจบ ทําใหผูบริโภคไดเห็นความสําคัญของอาหาร จะมีผูบริโภคที่เปนสมาชิกเขามารวม
ดวยประมาณ 800 คนตอป และสมาชิกฟารมแหงนี้ยังหาไอเดียใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนไปเรื่อยๆทั้งยังสงตอ
ไอเดียนี้ไปยังกลุมผูบริโภคเสมอดวย

“คาโตะ โคอิชิ”
ประธานบริหารสหกรณผูบริโภค “เซเคียว”

สหกรณแหงนี้เริ่มตนดําเนินการในป 2508 และขยายกิจกรรมทั้งดานการผลิต การกระจายสินคา
และการบริโภค ขณะที่ดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข ปจจุบันมี 32 แหงกระจายอยูใน 21 ภูมิภาค
ดําเนินการภายใตความคิดที่วา “เราปรารถนาผลิตภัณฑอาหารที่สามารถรับประทานไดอยางปลอดภัย และ
สบายใจในราคาที่เหมาะสม” จึงรวมมือกับผูผลิตกําหนดคุณสมบัติตลอดจนขอกําหนดสินคา และสราง
วิธีการจัดซื้อผลิตภัณฑอาหารที่ปลอดภัย กับรูปแบบที่หลากหลายในการจัดซื้อรวมกันเปนกลุมคณะ เปน
การรวบรวมคําสั่งซื้อทั้งหมดในกลุม จัดประเภทสิ่งของอุปโภคบริโภค จนถึงการจัดซื้อ รวมถึงกําหนด
รูปแบบการจัดสงถึงบาน และเปนการสั่งซื้อเปนรายบุคคล-สงสิ่งของเปนรายบุคคล รูปแบบรานคา “Depot”
หรือการสั่งซื้อรวมกันในลักษณะจัดทําเปนรานคาที่สมาชิกควบคุมและบริหารจัดการกันเอง โดยมีรายการ
สินคาอุปโภคบริโภคประมาณ 1,600 รายการ จากการพัฒนาและผลิตใหของสหกรณ โดยสมาชิกจะไดใช
สิ่งของที่จําเปนตอชีวิต เพ่ือสรางวิถีชีวิตแนวใหมและสังคมทางเลือก

สมาชิกสหกรณยังสามารถเขารวมกิจกรรมการไปเย่ียม และทําความเขาใจกับพ้ืนที่ผลิตจริง
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยไดเองตั้งแตวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิตซึ่งเกษตรกรและสหกรณจะ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณชนอยางโปรงใส ขณะที่ผูผลิตเองก็สามารถไปเย่ียมเขตพ้ืนที่ของสมาชิกสหกรณ
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันและขาวสารดานนโยบายการเกษตรของรัฐบาล รวมถึง มาตรการแกไข
ปญหาตางๆกันโดยตรงไดอีกดวย

“โยชิโนริ คาเนโกะ”
ฟารมชิโมซาโต จังหวัดไซตามะ

จากสหกรณเซเคียว เราไปดูการบุกเบิกฟารมเกษตรอินทรียอีกแหงซึ่งเริ่มทํากันในป 2514 ฟารม
แหงนี้มีบทบาทสําคัญคือผูบริหารไปเปนประธานคณะกรรมการเกษตรอินทรียแหงชาติญ่ีปุนจากแนวคิด
การทําเกษตรเชิงนิเวศที่ชวยสรางอาหารสงเสริมสุขภาพมนุษย และดูแลสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดวย
การปรับใชประโยชนของที่ดินในหมูบานตนเองซึ่งมีพ้ืนที่เพียง 30 ไร และเริ่มตนจัดทําโครงการเกษตร
พอเพียงเพ่ือผูบริโภคราว 10 ครัวเรือน บนฟารมของเขา 2 ไร เพ่ือผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่ปลอดเคมี
โดยปลูกขาวเปนพืชหลัก ทั้งหมดนี้ประสบความสําเร็จดวยดี



พรอมกับการทําโครงการแลกเปล่ียนเมล็ดพันธุ และพันธุกลาในเครือขายเกษตรอินทรีย เปนการให
เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุชนิดตางๆ ที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่เพาะปลูก และนํามาแลกเปล่ียนกับเกษตรกร
อ่ืนๆราว 50 คน ในแตละภูมิภาค โดยมีการเปล่ียนสถานที่จัดงานไปเรื่อยๆ เพ่ือใหเกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และยังเปนการสงเสริมการพ่ึงตนเองของเกษตรกรดวย

ในที่สุดทั้งหมูบานไดยกเลิกการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชในตนขาวเพ่ือสรางสภาพแวดลอมของ
หมูบานใหเปนแหลงบมเพาะ และอุดมไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปนี้เองไดขยายการทําเกษตร
อินทรียและการทําอุตสาหกรรมทองถิ่นขึ้น โดยสงผลผลิตขาวใหกับโรงผลิตสุราทองถิ่นเพ่ือทํา “สาเก”
จากนั้นก็ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย โดยผลผลิตทั้งหมดถูกบริษัทเตาหูเหมาแปลงไปในราคาที่ตกลงกัน พรอมๆ
กับการเพ่ิมยอดสั่งซื้ออนาคต นี่คือจุดเริ่มตนรูปแบบของการเกษตรแบบย่ังยืน ซึ่งเปนการฟนฟูชนบทอยาง
แทจริง

ผลจากการทํางานในสองบทบาททั้งทางเกษตร และการคาที่เช่ือมโยงทั้งสองความแตกตางเขา
ดวยกันระหวางบริษัทและฟารมเกษตรอินทรีย ตลอดระยะเวลาที่ผานมาฟารมชิโมซาโตรับคนเขาฝกงาน
ระยะสั้นกวา 40 ประเทศ รวมประมาณรอยกวาคน ปจจุบันฟารมเกษตรอินทรียแหงนี้เปนแหลงศึกษาดูงาน
ทั้งในและตางประเทศ

นายเดชา ศิริภัทร
ผูอํานวยการมูลนิธิขาวขวัญ

กวา 30 ปที่ไทยทําเกษตรอินทรีย จะมีความแตกตางกันและเหมาะสมไปตามแตละพ้ืนที่ บางพ้ืนที่
เปนนาขาว บางพ้ืนที่เปนพืชสวนปลูกผักผลไม เล้ียงสัตวที่คนไทยมีองคความรูดานการเกษตรมาตั้งแตเดิม
จนเมื่อมีการนําเขาสารเคมีที่ใชในการเกษตร และเมล็ดพันธุที่ผานการตัดแตงทางพันธุกรรมหรือพืช GMO
เขามามาก เกษตรกรจึงหันมาทําการเกษตรดวยระบบเคมี เนื่องจากมีความเช่ือวาจะไดผลผลิตที่เพ่ิมมาก
ขึ้น การทําเกษตรอินทรียจึงลดลง แตผลผลิตของการทําการเกษตรเคมีนั้นไมย่ังยืน แตทําแลวสงผลเสียตอ
สภาพดิน สุขภาพเกษตรกร และสิ่งแวดลอม ถึงแมจะไดปริมาณมาก ก็ยังไมเทาผลดีจากการทําเกษตร
อินทรียที่แมจะไดผลผลิตที่นอย แตสามารถเก็บไวไดนาน ราคาก็ดีดวย สุขภาพของเกษตรกร สภาพดิน
และสิ่งแวดลอมก็ดีตามมา ผูบริโภคก็สนใจผลผลิตในระบบอินทรียมากขึ้น ทําใหมีตลาดรองรับที่กวางขวาง
มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ เรามีแผนจะอบรมเรื่องการทําเกษตรอินทรียในปหนาดวย แตจะ
เสริมความรูตามที่ไดไปศึกษาจากญ่ีปุนมาขยายการฝกอบรมใหกับเครือขายผูสนใจการทําเกษตรอินทรีย
ตอไป แตอยากทําในระดับนานาชาติดวย ตอนนี้เราทําแคในประเทศ แตจริงๆสามารถนําวิธีการทําเกษตร
แบบเมืองหนาวที่ญ่ีปุนมาปรับใชกับเมืองรอนอยางบานเราได นําเอาระบบการจัดการเคามาสรางเปน
ตนแบบได รวมทั้งเลือกและปรับใชอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือใหงายตอการเรียนรูแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน
เพ่ือใหเกิดสิ่งที่เรียกวาชุมชนความรวมมือระหวางผูผลิตกับผูบริโภค



ดร.ชมชวน บุญระหงษ
ที่ปรึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ

การแลกเปล่ียนองคความรูกับเกษตรกรญ่ีปุนนับวาเปนประโยชนมาก โดยเฉพาะแนวคิดของการทํา
ฟารม “ไอโยะ” เราจะนําโมเดลธุรกิจนี้มาใชกับเครือขายเกษตรกรในอําเภอแมแตง ซึ่งไดเริ่ม มีการจัดตั้ง
กลุมการผลิตทั้งสินคาเกษตร สินคาแปรรูป และกลุมการตลาดออกมาและจะพัฒนาใหดีขึ้น

“การไปศึกษาดูงานทําใหเกิดแรงบันดาลใจ และความริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ เราจะกลับมาปรับปรุง
โรงงานแปรรูปเล็กๆใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับทุนของชุมชนทั้งทุนคน วัตถุดิบเครือขาย ทุนการตลาด
และทุนทางความรู โดยไมจําเปนตองเหมือนกับที่ดูมา แตนํามาวิเคราะหใหเขากับทองถิ่น และเหมาะสมกับ
ผูบริโภค รวมถึงพัฒนาคนรุนใหมใหกลับคืนถิ่น เพ่ือสืบทอดแนวคิดเกษตรอินทรียในระบบเกษตรกรรม
ย่ังยืนดวย”

ยังมีแผนจะยกระดับเครือขายเกษตรอินทรีย 50-60 แหงในเชียงใหมเพ่ือรวมมือกันอยางเปน
รูปธรรม และนําโมเดลที่ไดมาพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ที่ผานมาเกษตรอินทรียในประเทศนั้นพรอมใน
กระบวนการผลิต แตขาดการจัดการดานการตลาด ทั้งการจัดตั้งตลาดเกษตรกร สหกรณ ผูบริโภค ตลาด
นัด และรานคา จากปจจุบัน คือ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย ซึ่งมีเกือบ 20 จุด กระจายทั้งในตัวเมือง เปด
จําหนายจุดละ 1-3 ครั้งตอสัปดาห

“เราไปดูโมเดลธุรกิจใหมๆเพ่ือตอบสนองตลาดในเรื่องอาหารปลอดภัย ไมจํากัดแคในตลาดทองถิ่น
เทานั้น แตจะขยายวงกวางที่เรียกวา Organic For All ไทยจะตองไปถึงจุดนั้นใหได คนทองถิ่น จะตอง
รวมมือกันทั้งองคกรทองถิ่น เกษตรกรผูผลิต รานอาหาร ผูบริโภ ค และการแบงหนาที่กันอยางเหมาะสม
จากนี้ไปทิศทางเกษตรอินทรียคงสดใส เพราะนายกรัฐมนตรีไดใหความสนใจการเกษตรแบบย่ังยืน”

การทําการเกษตรแบบผสมผสานเปนทางเลือกของการแกปญหาการทําเกษตรตามฤดูกาลที่มักจะ
ประสบปญหาผลผลิตลนตลาดมาอยางตอเนื่อง แตขณะนี้ผูบริโภคเริ่มรับรู และยอมจายแพงขึ้น เพ่ือแลกกับ
การรับประทานอาหารปลอดภัย ซึ่งถือวาเปนอนาคตของประเทศไทยและโลกไปแลว

ทีมเศรษฐกิจ



ขาวจากหนังสือพิมพ คมชัดลึก

ต้ังรับสุดวิกฤติลุมน้ําเจาพระยา ภาคเกษตร‘ออย-ไมผล’เทานั้น! : ดลมนัส กาเจ

ลาสุดเมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา กรมชลประทานไดสรุปแผนการจัดสรรน้ําในลุมน้ําเจาพระยา ฤดู
แลง ป 2558/59 หลังพบวาปริมาณน้ําใชการไดใน 4 เขื่อนหลักที่ลงสูลุมเจาพระยา เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์
ปริมาณน้ํา ณ 1 พฤศจิกายน 25 58 มีเพียง 3,230 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.), ในเขื่อนแควนอยบํารุงแดน
มีปริมาณน้ํา 380 ลานลบ.ม., เขื่อนปาสักชลสิทธิ์มี 640 ลานลบ.ม. รวมแลวปริมาณน้ําใชการไดในลุมน้ํา
เจาพระยาทั้งหมด 4,250 ลานลบ.ม.

ปริมาณน้ําที่ใชการไดใน 4 เขื่อนหลัก 4,250 ลานลบ.ม. ตองสํารองน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและ
รักษาระบบนิเวศ 1,350 ลานลบ.ม. ในชวงตนฤดูฝนป 2559 (พฤษภาคม-กรกฎาคม) จัดสรรน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 1,100 ลาน ลบ.ม. นอกจากนี้จัดสรรน้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ และอ่ืนๆ 1,400 ลาน ลบ.
ม. คงเหลือปริมาณน้ําใชการไดเพ่ือการเกษตรในลุมน้ําเจาพระยาเพียง 400 ลานลบ.ม.เทานั้น จึงขอความ
รวมมืองดการปลูกขาวนาปรัง น้ําที่เหลือจะใชสนับสนุนการปลูกออยในพ้ืนที่ 372,485 ไร และไมผลอีก
354,385 ไร

ในสวนของการจัดแผนการจัดสรรน้ําในลุมน้ําแมกลอง ฤดูแลงป 2559 มีปริมาณน้ําใชการไดในเขื่อน
ศรีนครินทรและวชิราลงกรณ 4,700 ลาน ลบ.ม. (คาดการณ ณ 1 ม.ค59) มีแผนจัดสรรคือสํารองนําสําหรับ
การใชน้ําชวงตนฤดูฝนป 2559 จํานวน 1,750 ลาน ลบ.ม., จัดสรรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 300 ลานลบ.
ม., จัดสรรน้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ และอ่ืนๆ 1,700 ลาน ลบ.ม. (ผันชวยลุมน้ําเจาพระยา 400 ลานลบ.
ม.) คงเหลือปริมาณน้ําใชการไดเพ่ือการเกษตร 950 ลานลบ.ม. ในจํานวนนี้สํารองไวสําหรับการปลูกออย
472,659 ไร และไมผล 442,032 ไรและพืชไร 52,484 ไร

นอกจากนี้มีปริมาณน้ําในแหลงน้ําอ่ืนๆ อาทิ แหลงน้ําในและนอกเขตชลประทาน อาทิ สระน้ําในไร
นา น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ตามแผนงานป 2558 มีความจุเทากับ 1,053.81 ลานลบ.ม. ปจจุบันเก็บกัก
แลว 644.93 ลานลบ.ม. คิดเปนรอยละ 61



ดวยเหตุนี้กรมชลประทานตองมีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลงป 2558/59 ลุม
น้ําเจาพระยาเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลงป 2558/59 ลุมน้ําเจาพระยาไดตามแผนที่วางไว
จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ํา ประกอบดวย ประตูระบายน้ําที่รับน้ําจากแมน้ํา
ในลุมน้ําเจาพระยา จะเปดรับน้ําเฉพาะการอุปโภคบริโภคเปนครั้งคราว

สําหรับลําน้ําหรือคลองสงน้ําที่มีความจําเปนตองรับน้ําเขาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตล่ิงลําน้ําใหรับ
น้ําเขาในเกณฑต่ําสุด ตามแผนการรับน้ําที่กรมชลประทานกําหนดไว จึงขอความรวมมือไมใหสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาเพ่ือการเกษตรสูบน้ําเขาพ้ืนที่เพาะปลูก และขอความรวมมือไมใหเกษตรกรปดกั้นลําน้ําหรือสูบ
น้ําเขาพ้ืนที่เพาะปลูกเชนกัน

สวนสถานีสูบน้ําของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และการประปาสวนทองถิ่น
สามารถสูบน้ําไดตามปกติ ตามแผนการสูบน้ําที่ไดเสนอกรมชลประทานไวแลว พรอมกันนี้ใหลดการ
เพาะเล้ียงในบอปลา บอกุง เขตโครงการชลประทานลุมน้ําเจาพระยา และลดการเพาะเล้ียงปลาในกระชัง
ในแมน้ําปง แมน้ํานาน แมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย แมน้ําปาสัก แมน้ําทาจีนและในระบบชลประทาน
ระหวางวันที่ 1ตุลาคม 2558-30 เมษายน 2559 โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมี
การปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําคูคลอง และแหลงน้ําตางๆ

อยางไรก็ตามกอนหนานี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายละเอียดแผนงาน งบประมาณใน
โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกระทบจากภัยแลง 2558/59 จํานวน 8
มาตรการ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนแมงาน ประกอบดวย การสงเสริมความรูและการ
สนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจายในครัวเรือน การชะลอหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ที่
เกษตรกรมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน การจางงานสรางรายไดใหแกเกษตรกร การเสนอโครงการตาม
ความตองการของชุมชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบภัยแลง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา การเพ่ิมปริมาณน้ํา
ตนทุน การเสริมสรางสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการสนับสนุนอ่ืนๆ

ในจํานวน 8 มาตรการรวมแลว 45 โครงการ โดยอนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 4,071.3150 ลานบาทจากกรอบวงเงินที่ 13 หนวยงานจะดําเนินการรวมทั้งสิ้น
11,151.8173 ลานบาทงบประมาณจํานวนนี้ แบงเปนงบประมาณปกติป 2559 วงเงิน 6,752.7494 ลาน
บาท และงบกลางที่ไดรับอนุมัติแลวเพ่ือจางงานชลประทาน 327.7529 ลานบาท โดยมีกรอบระยะเวลา
ดําเนินโครงการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 และ 1 ใน 8 มาตรการ ครม.ไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการทุกหนวยงานที่เกี่ยวของลงพ้ืนที่สํารวจความ
ตองการและจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เมื่อไมนานมานี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเรง
หนวยงานในสังกัดรวมบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยดวยการสํารวจความตองการประชาชนเสนอแผน
ความตองการในพ้ืนที่เพ่ือเสนอครม.เพ่ิมเติม

ขณะที่กรมสงเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ กรมสงเสริมการเกษตรมีแนวคิดสนับสนุนสงเสริม
ใหเกษตรกรปรับเปล่ียนจากการปลูกขาวนาปรังซึ่งใชน้ํามากมาปลูกพืชไรเชิงเดี่ยว ไดแก ขาวโพดเล้ียง
สัตว ถั่วเหลือง ถั่วเขียวทดแทนการปลูกขาวนาปรัง เพราะพืชเหลานี้มีอายุการเก็บเกี่ยวใกลเคียง หรือสั้น



วาขาว แตใชน้ํานอยกวา ใหผลตอบแทนในการผลิตมากกวา โดยมีตลาดรองรับ โดยกรมพัฒนาที่ดินได
วิเคราะหความเหมาะสมดินในการเพาะปลูกพืชไรดังกลาวทดแทนขาวนาปรังในเขตชลประทานลุม
เจาพระยา 22 จังหวัดพบวามีพ้ืนที่ที่สามารถปลูกพืชไรดังกลาวประมาณ 4 ลานไร

หากเปรียบเทียบสภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 33 อาง ในป 2557 ซึ่งถือวาเหลือมากที่สุดใน
รอบหลายสิบป คือมีน้ําทั้งหมด 44,984 ลานลบ.ม. หรือรอยละ 64 น้ําที่ใชได 21,481 หรือรอยละ 46
ขณะที่ป 2558 มีปริมาตรนํ้าทั้งหมด 41,129 ลานลบ.ม. หรือรอยละ 58 ใชไดจริง 17,626 ลานลบ.ม. หรือ
รอยละ 38 เทานั้น นับเปนวิกฤติการณครั้งรายแรงอีกครั้งหนึ่งของภาคเกษตรไทย


